



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p>	<p>กรณีทำหมันแล้วท้องไม่เข้า ม.41 -เสนอข่าว สปสช. จัดเวทีเสวนาเรื่อง "การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ในกรณีเกิดภาวะอันไม่พึงประสงค์ภายหลังการคุมกำเนิด" โดยตั้งแต่ปี 2549-2560 มีคำร้องจากการทำหมัน 738 ราย จ่ายเงินเยียวยา 40.9 ล้านบาท การคุมกำเนิดชั่วคราว 54 ราย เป็นเงิน 1.97 ล้านบาท</p> <p>นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า การทำหมันอยู่ในหมวดการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งการช่วยเหลือมาตรา 41 ต้องเป็นเหตุจากการรักษาพยาบาล ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย และเป็นคนละก ารกับการช่วยเหลือตามศีลธรรม ดังนั้นหากจะช่วยเหลือ ต้องแก้กฎหมายรองรับให้ถูกต้อง</p> <p>น.ส.สารี อ๋องสมหวัง กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า แม้การทำหมัน จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ แต่คนไข้ต้องทำ กับแพทย์ที่สถานบริการ โดยหวังว่าจะสามารถคุมกำเนิดได้ ควรจะ คงการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรา 41 เอาไว้ และขอให้ยกเลิกมาตรา 42 เรื่องการไล่เบี้ยหาคนถูกคนผิด ที่สำคัญ เรื่องการเยียวยาตาม มาตรา 41 ปัจจุบันมีการคุ้มครองแล้วในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ กองทุนประกันสังคม เหลือสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ สธ.ควรกล้าออกกฎหมายให้ครอบคลุมทั้ง 3 กองทุน</p> <p>นพ.ชาติรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช . กล่าวว่า จะมีการเสนอบอร์ดสปสช.ให้ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อสรุปประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อ คือ 1. การเยียวยาตามมาตรา 41 จะมีผลครอบคลุมบริการสาธารณสุข สุขหรือไม่ 2.การทำหมันเป็นเรื่องสุดวิสัย หรือว่าเกิดจากพยาธิสภาพ 3.ได้คำว่าสุดวิสัยนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และ 4.จะต้องมีการพิสูจน์ ถูกผิดหรือไม่</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 ThaiPBS</p>	<p>แผนรับฟังความคิดเห็นทั่วไป สปสช. -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว .สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช . กล่าวว่า บอร์ด สปสช.อนุมัติแผนรับฟังความคิดเห็นทั่วไป 2561 ซึ่งจะเน้นกระบวนการเชิงรุก ให้มีการ สื่อสารแบบ 2 ทาง ทั้งรับและส่งคืนข้อมูล เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มรพ .เอกชนและเครือข่าย รพ .กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ โดยจะมีการรับฟังต่อเนื่องตลอดปีผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ และการสอบถามความคิดเห็นในการประชุมที่สปสช.จัดขึ้น โดยการจ้ดรับฟังความคิดเห็นระดับภูมิภาคปีนี้ จะเริ่มตั้งแต่ เม .ย.- ก.ค. 2561 และจะจัดรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศภายใน เดือน ส.ค. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) เน้นการสร้าง ความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p>
<p>Facebook "Suvinal Pornavalai"</p>	<p>สมุนไพรมอแสง -เสนอข่าว นายสุวินัย ภรณวลัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง ความจริงยาหมอแสงกับการรักษาโรคมะเร็ง ระบุว่า หลานสาวซึ่งเป็นแพทย์รพ.ศิริราชพบผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมารพ.จากอาการเลือดออกจากสมองหลังกินยาของหมอแสง อย่างน้อย 2 ราย จึงขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับยาหมอแสงที่แพทย์แผนปัจจุบันหลายคนยกยูดแต่ไม่กล้า คือ 1.การที่ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นน่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ ทางเดียวที่รู้ได้คือต้องผ่านการทดลองทางคลินิกที่ถูกต้องเท่านั้น 2.ผู้ป่วยมะเร็งหลายรายมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นหรืออาจหายขาด ถ้าได้รับยารักษาตามแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ทางเลือก หรือการแพทย์แบบผสมผสาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษาพอสมควร และดูตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย แต่การรับยาหมอแสงมากเกินเดือนละครั้ง วันละ 1 แคปซูล ไม่เรียกว่าการรักษา แต่เป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของผู้ป่วย ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ที่ผู้คนนับหมื่นแห่ไปเข้าคิวรับยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนขี้ม</p>	<p>หมอแสง สะท้อนวิกฤตสุขภาพ วิกฤตโภชนาการ และวิกฤตระบบสาธารณสุขไทย ทางออกที่แท้จริงน่าจะอยู่ที่การรณรงค์ระดับชาติอย่างเป็นระบบให้คนมีวิถีชีวิตที่ต้านมะเร็งได้</p> <p>- กล่าวถึงกรณีการรับรองหมอแสงเป็นหมอพื้นบ้านของ มีมุมมองให้ช่วยกันคิดในประเด็นที่หมอในกรมการแพทย์แผนไทยฯ ล้วนแต่เป็นหมอแผนปัจจุบัน การเข้าถึง ความเข้าใจหมอพื้นบ้านเลยอาจไม่ลึกซึ้งรอบด้าน</p>
<p>โบรท์ทีวี</p>	<p>ร้องรพ.ในจ.พิษณุโลกทำลูกเสียชีวิต</p> <p>- เสนอข่าว นายวิชัย สามโพธิ์สี เจ้าหน้าที่เปเล รพ.กำแพงเพชร และนางรัตนา สามโพธิ์สี ผู้ช่วยพยาบาล รพ.กำแพงเพชร ร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน เนื่องจากหลังคลอดลูกสาวมีอาการปากเบี้ยว รักษาที่รพ.กำแพงเพชรมาตลอด จนอายุ 1ขวบ 8 เดือน แพทย์วินิจฉัยว่าอาการปากเบี้ยวน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทซีกขวาแข็งแรง อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ จึงส่งต่อมารักษาที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.พิษณุโลก เมื่อเดือนก.ค. 2560 ทางรพ.แจ้งว่าให้นำเด็กไปทำ MRI วันที่ 8 ก.พ. โดยต้องนอนรพ. 1 คืน เพื่อเตรียมตัว และเข้าวันที่ 9 ก.พ. แพทย์ให้ดมยาสลบ ไมถึง 15 นาทีมีการ ทำ CPR โดยแพทย์แจ้งว่าเด็กหมดสติเนื่องจากกััดต่อช่วยหายใจ ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ ได้พยายามช่วยชีวิตประมาณ 1 ชั่วโมง แพทย์แจ้งสาเหตุการเสียชีวิต เพราะเลือดออกในปอด ประกอบกับที่แจ้งว่า เด็กกััดสายช่วยหายใจ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากสลบอยู่ จึงเชื่อสาเหตุน่าจะมาจากความผิดพลาดของแพทย์</p> <p>ผู้สื่อข่าวได้ประสานไปทางรพ.ดังกล่าว ได้รับแจ้งว่าคณะแพทย์และผู้บริหารกำลังประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังไม่สามารถชี้แจงได้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p>	<p>ร้องเรียนรพ.นพรัตนราชธานี</p> <p>- กล่าวที่ รพ.นพรัตนราชธานี เมื่อ 3 วันก่อนมีชายชราพิการประสบอุบัติเหตุล้ม กระดูกสันหลังและกระดูกต้นคอหักกดทับเส้นประสาท ขยับไม่ได้ และมีบัตรผู้พิการของรพ. . จึงรีบนำส่งห้องฉุกเฉิน แต่ถูกปฏิเสธ อ้างว่าต้องส่งตัวไปรพ. . นอกจกเพราะมีบัตรหลักประกันสุขภาพอยู่ ที่นั่น ญาติไม่ยอมเคลื่อนย้ายจึงขอจ่ายเงินเอง แต่ยังถูกปฏิเสธอีกว่าเตียงเต็ม จนสุดท้ายต้องไปรักษาที่รพ.รัฐแห่งอื่น</p>
<p>ทีวีช่อง 7 โพสต์ทูเดย์ Voice TV</p>	<p>มลพิษในกทม.</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ชรงค์ศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด อย่าออกกำลังกายกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 จึงจะป้องกันฝุ่นขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายและสะสมอยู่ที่ปอด</p> <p>ด้าน นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษรายงานฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กทม.ขณะนี้ เกินค่ามาตรฐาน 2 จุด ได้แก่ ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี และริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง แนะนำผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคปอดและภูมิแพ้ ติดตามฟังประกาศกรมควบคุมมลพิษ และอย่าอยู่ในพื้นที่ฝุ่นควันมาก งดกิจกรรมและการออกกำลังกายกลางแจ้ง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ห่วงใยสุขภาพประชาชน ได้สั่งการให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโรคทางเดินหายใจ โดยรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 12 ก.พ. ยังพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 6 จุดคือ ริมถนนอินทรพิทักษ์, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ, เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และแขวงพลับพลา ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วย จากการเฝ้าระวังของรพ.ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน มีรายงานว่าผู้ป่วยโรคตาแดงมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจไม่พบผู้ที่มีอาการรุนแรง หรือการเสียชีวิต โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง และโรคปอดอักเสบแนวโน้มคงที่ อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่เท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยกเว้นกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ อาจมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นได้ง่าย เช่น ระบายเคือง แสบตา แสบจมูก น้ำมูกไหล ไอ คอแห้ง เจ็บคอ หายใจลำบาก อึดอัดแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ควรออกจากบ้าน หากออกนอกบ้านแนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากหรือใส่หน้ากากอนามัย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอสม. ออกให้ความรู้แก่ประชาชน แนะนำการดูแลสุขภาพ แจกหน้ากากอนามัยกลุ่มเสี่ยง และบริการประชาชนต่อเนื่อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบทางเดินหายใจ 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.ระบบทางเดินตา และ 4.กลุ่มผิวหนังอักเสบ โดย ความรุนแรงขึ้นกับระยะเวลาการสัมผัส อายุ ความต้านทานแต่ละบุคคล ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละออง ประวัติการป่วยเป็นโรคปอดหรือโรคหัวใจและอื่น ๆ สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยง่ายกว่าคนทั่วไป ให้ติดตามคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการสูดละอองฝุ่นในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน งดกิจกรรมกลางแจ้ง สังกะอากาศของตนเองและสำรองยาให้เพียงพอ หากมีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม แสบตา ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
สยามรัฐ	<p>ตรวจสอบบ้านเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่วังทองกลาง 9 ร้าน พบกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้ง 9 ร้าน ฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย 5 ร้าน ฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะแจกแถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ร้าน และฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8 ร้าน และยังพบข้อมูลบริษัทผู้นำสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาให้แก่ ทางร้าน ซึ่งถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความผิดดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สน.วังทองกลาง ได้จับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุ และจะประสาน สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปรียบเทียบปรับต่อไป</p>
มติชน ทีวีช่อง 3 NBT	<p>ไขหวัตนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แฉลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไขหวัตนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภายใต้แนวคิด "เลือก หลีก ล้าง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไขหวัตนก" ว่า เทศกาลตรุษจีนจะนำเปิดไก่จำนวนมากมาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษ หากสัตว์ปีก กมีเชื้อไขหวัตนกอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคหรือสัมผัสสัตว์ปีก แนะนำให้เลือกบริโภคสัตว์ปีกโดยยึดหลัก "เลือก หลีก ล้าง" 5 ประการ 1.เลือกบริโภคเนื้อไก่/เป็ด และไข่ที่ปรุงสุกสะอาด 2.หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย 4.หากไปตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ และ 5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่</p>
สยามรัฐ	<p>เด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ใกล้ปิดเทอมจะพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นจำนวนมาก ข้อมูลปี 2560 พบเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิต 33 เหตุการณ์ เกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 15 เหตุการณ์ สาเหตุหลักเกิดจาก เด็กขาดทักษะเอาชีวิตรอดในน้ำและการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ แนะนำให้ทุกชุมชนดำเนินการ ดังนี้ 1.สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน 2.เฝ้าระวังแจ้งเตือนในชุมชน 3.จัดการแหล่งน้ำเพื่อให้อปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน จัดอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง 4.สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตราย ส่วนผู้ปกครองควรเตือน- สอนเด็ก ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ำ รู้จักประเมินแหล่งน้ำ</p>
มติชน	<p>ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมฯ ทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ 1.เครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง 2.อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ 3.เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสำหรับให้บริการประชาชน โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเครื่องมือแพทย์ เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ของไทย และนำพาไทยไปสู่การเป็นเมดิคัล ฮับ นอกจากนี้ ได้จัดสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านเครื่องมือแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็น ประเด็นที่มีความกังวลใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อ งานด้านการให้บริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>คนไทยดื่มมนน้อย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สังคมออนไลน์มีการแชร์ ข้อมูลเรื่องการดื่มมนที่บิดเบือนข้อมูลโภชนาการ สร้างความสับสนให้ผู้บริโภค ข้อมูลที่ถูกต้องคือ นมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับทุกวัย เพราะมีโปรตีนคุณภาพดีและมีแคลเซียมสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน โดยเฉพาะนมโคสด 100% รสจืด มีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านมที่ปรุงแต่งด้วยน้ำตาลและกลั่น เนื่องจากมีแคลเซียมมากช่วยสร้างกระดูกที่มีผลต่อความสูง แต่จากผลสำรวจล่าสุดพบว่า คนไทยดื่มมนน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ขณะที่อัตราการดื่มมนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปี กรมฯ จึงสนับสนุนให้คนไทยดื่มมนวัวให้มากขึ้น เด็กก่อนวัยเรียน 1 ปีขึ้นไป และวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ควรดื่มมนรสจืดวันละ 2 แก้ว</p>
ข่าวสด	<p>ความร่วมมือด้านสุขภาพจิตกับจีน</p> <p>-เสนอภาพข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงนามต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือครั้งที่ 4 พ.ศ.2560-2565 กับคณะกรรมการด้านสุขภาพและการวางแผนครอบครัวของมณฑลส่านซี ที่ศูนย์สุขภาพจิตชื้อาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน</p>
ไทยโพสต์	<p>เลี้ยงลูกยุคใหม่ด้วยรักแท้</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำการเลี้ยงลูกยุคใหม่ด้วยรักแท้ โดยเริ่มจากพ่อแม่ต้องยอมรับศักยภาพของลูกที่ละน้อย ค่อยๆ เติมพลังให้ลูกด้วยการปลอบโยนให้กำลังใจยามเหนื่อย ให้ลูกเห็นความรักและการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขของพ่อแม่ ซึ่งจะทำให้ลูกกล้านำความรักของเขามาเชื่อมโยงกับพ่อแม่แทนความกลัว</p>
เดลินิวส์ ทวีช่อง 5	<p>โรคลมชัก</p> <p>-เสนอข่าว นายกมล บุรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วม กันเปิดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชัก เนื่องในวันลมชักโรค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ฝึกสอนขับรถจากโรงเรียนสอนขับรถที่خب.ให้การรับรอง ส่วนการเพิ่มโรคลมชักเป็นโรคต้องห้ามในการขับรถนั้น เบื้องต้น แพทย์สภามีความเห็นว่าโรคลมชักที่แสดงสภาวะเป็นโรคที่ไม่อาจขอรับใบอนุญาตขับรถได้ ยกเว้นแพทย์ผู้ให้การรักษายืนยันว่าพ้นระยะที่เป็นโรคลมชักในระยะเวลานั้น ๆ แล้วมาขอใบขับขี่ แต่ต้องรอหารือในรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งเพื่อปรับปรุงร่างกฎกระทรวง</p>
ไทยรัฐ	<p>สารสกัดขมิ้นชัน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.เกรียงศักดิ์ ขาวเนียม คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า สถาบันฯ ร่วมลงนามกับ วช. ผลักดัน “โครงการน้ำมันพืชเสริมสุขภาพสารสกัดขมิ้น” เพื่อแก้ปัญหาโรคสมองเสื่อม เพราะสารสกัดจากขมิ้นมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โดยศึกษากระบวนการสกัดใหม่ เพื่อให้ได้สารเคอร์คูมินอยด์ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย โดยสารสกัดที่ได้สามารถนำไปบรรจุเป็นสารสกัดเข้มข้น หรือใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม เครื่องสำอางได้ทันที</p>
ไทยโพสต์	<p>รณรงค์คนรุ่นใหม่รักอย่างสร้างสรรค์</p> <p>-เสนอข่าว ก.วัฒนธรรม ก .สาธารณสุข สสส . และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์ ” เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่ ป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ และส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัย ผลกระทบของบุหรี่ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยผลสำรวจพบวัยรุ่นไทย 97% ขอแฟนเลิกสูบบุหรี่ อีก 70% เลือกลงขันไม่สูบบุหรี่</p>

